



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๙๐

ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๗๕ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑-๙

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีประกาศลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๗๐ กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีประกาศ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว รายละเอียดตามประกาศสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.person.doae.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายดนัย ชื่นอารมย์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีประกาศลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๓๐ กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ตามประกาศข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการเกษตร ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานที่จะเสนอเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสำราญ สาราบรรณ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการเกษตร
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมิน	ผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด/เอกสารวิชาการ	หมายเหตุ
	<p>นางอโณทัย นุตะสระริน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๗๑ กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน</p>	<p>ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๗๐ กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน</p>	<p><u>ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา</u> ๑. การสร้างต้นแบบการดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๖๑ ๒. ศึกษาการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๖๑</p> <p><u>เอกสารวิชาการ</u> การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Community Enterprise Promotion : The Tool of Sustainable Development)</p> <p><u>ข้อเสนอแนวคิด (วิสัยทัศน์)</u> แนวทางการปรับปรุงระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน</p>	<p>ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศผล การคัดเลือก</p> 